

รง.น้ำตาลแห่งชาติ'ม.44'ปลดล็อกชดเชยราคาอ้อย

กรุงเทพธุรกิจ ● โรงงานน้ำตาลห้วง
พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่
รอดลอด แยกภาระส่วนต่างราคาอ้อย
ขึ้นปลายสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นกว่า
1.35 หมื่นล้าน ณะรัฐพิจารณาใช้
อำนาจ ม.44 าช่องกฎหมายนำเงินจ่าย
ชดเชยให้โรงงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ซึ่งไม่ขัดหลักการค้า "ดับเบิลยูทีโอ"

นายสิริวัทธิ์ เสียมวัทธิ์ รอง
ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยชูการ์
มิลเลอร์ จำกัด (ทีเอสเอ็มซี) เปิดเผยว่า
หลังจากที่โรงงานน้ำตาลขายน้ำตาลหมด
แล้วคำนวณเป็นราคาอ้อยขั้นปลายอยู่ที่
780 บาทต่อตัน ต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้น
ที่ตั้งไว้ 880 บาทต่อตัน ทำให้มีส่วนต่าง
100 บาทต่อตัน ซึ่งเมื่อคูณกับปริมาณอ้อย
ทั้งหมด 134.87 ล้านตัน ทำให้โรงงาน
ชดเชยไปทั้งหมด 1.38 หมื่นล้านบาท
ซึ่งเป็นภาระที่โรงงานน้ำตาลจ่ายให้กับ
เกษตรกรชาวไร้อ้อยไปก่อนหน้าแล้ว
ในอดีตที่ผ่านมาหากราคาอ้อยขั้นต้นต่ำ
สูงกว่าราคาอ้อยขั้นปลาย รัฐบาลจะให้
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินจาก
สถาบันการเงินของรัฐ มาชดเชยให้กับ
โรงงานน้ำตาล

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บราซิล
ฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก(ดับเบิล
ยูทีโอ) กล่าวหาว่ารัฐบาลไทยเข้ามา
อุดหนุนราคาน้ำตาล ทำให้รัฐบาลต้อง
ออกกฎหมาย ม.44 ประกาศลอยตัว

ราคาน้ำตาลทราย และอยู่ระหว่างการ
ออก พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับ
ใหม่ ที่ภาครัฐจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการ
บริหารงานน้ำตาลทรายและเลิกอุดหนุน
ทุกประเภท เพื่อให้ไม่ขัดต่อข้อกำหนด
ของดับเบิลยูทีโอ

ทั้งนี้ กระบวนการออกพ.ร.บ.อ้อย
และน้ำตาลทราย ฉบับใหม่ ยังอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ซึ่งยังมีความขัดแย้ง
อยู่หลายประเด็น ทำให้คาดว่าจะไม่
สามารถมีผลบังคับใช้ได้ทันในช่วงเดือน
ต.ค.2561 ที่โรงงานอ้อยจะต้องนำเงิน
ไปซื้ออ้อยจากเกษตรกรในช่วงเปิด
หีบอ้อยเดือนพ.ย.2561 ทำให้ต้องใช้
กฎหมายเดิมมาดำเนินการ

โดยรัฐจะต้องสั่งการให้กองทุน
อ้อยและน้ำตาลทรายไปกู้เงินจาก
สถาบันการเงินรัฐมาให้กับโรงงาน ซึ่ง
หากไทยทำตามกฎหมายเดิมแล้ว ก็
จะผิดหลักการของดับเบิลยูทีโอ ซึ่งเชื่อว่า
บราซิล และประเทศอื่นๆ จะไม่ยอม
แน่ และจะฟ้องร้องกับดับเบิลยูทีโอ
อย่างแน่นอน

ดังนั้น มองว่า รัฐบาลควรออก
ม.44 ที่กำหนดอย่างชัดเจนว่าเงินส่วนต่าง
ที่โรงงานออกไปให้ชาวไร้อ้อยจำนวน
1.35 หมื่นล้านบาท จะเก็บจากส่วนไหน
มาชดเชยให้โรงงาน โดยไม่ขัดต่อหลักการ
ของดับเบิลยูทีโอ